

Số : *155*/TB-UBND

Tuy Phước, ngày 06 tháng 10 năm 2014

THÔNG BÁO

Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp giao ban lãnh đạo UBND huyện ngày 03/10/2014

Ngày 03/ 10/ 2014, tại Văn phòng HĐND và UBND huyện, đồng chí Nguyễn Đình Huệ – Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì cuộc họp giao ban lãnh đạo UBND huyện với lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện.

Sau khi nghe Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện báo cáo tổng hợp một số tồn tại, vướng mắc trên các lĩnh vực, ý kiến tham gia thảo luận của các thành viên dự họp, Chủ tịch UBND huyện kết luận như sau:

1. Về nông, lâm, thủy sản và đất đai, tài nguyên và môi trường **- Giao Trưởng phòng Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện**

+ Tập trung rà soát, chuẩn bị đánh giá tổng kết Chương trình hành động của Huyện ủy về “Đẩy nhanh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp gắn với vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn” giai đoạn 2011-2015 và Đề án số 03 của Huyện ủy về củng cố các hợp tác xã nông nghiệp.

+ Đôn đốc 03 xã Phước Thắng, Phước Hòa và Phước Hiệp khẩn trương hoàn thành việc xác minh, công khai và báo cáo UBND huyện về thiệt hại gia súc, gia cầm do lũ lụt năm 2013 để chỉ đạo. Tổng hợp danh sách, tham mưu UBND huyện giải ngân kinh phí hỗ trợ cho nông dân bị thiệt hại đối với các xã, thị trấn đã thực hiện công khai danh sách hộ nông dân bị thiệt hại và không có khiếu nại, **hoàn thành trước ngày 15/10/2014.**

+ Phối hợp với Phòng TC-KH tham mưu, đề xuất UBND huyện phân bổ kinh phí cho các địa phương để hoàn tất việc chi hỗ trợ sản xuất lúa theo Nghị định số 42/2012/NĐ-CP của Chính phủ cho các đối tượng đủ điều kiện. Riêng đối với xã Phước Hưng và thị trấn Diêu Trì chưa báo cáo thống kê đối tượng, giao Trưởng phòng NN&PTNT huyện làm việc cụ thể với lãnh đạo 02 địa phương và báo cáo UBND huyện để chỉ đạo xử lý, **hoàn thành trước ngày 15/10/2014.**

+ Tập trung chỉ đạo chuẩn bị các điều kiện để triển khai Phương án phòng, chống thiên tai và TKCN của huyện năm 2014 đã được phê duyệt; khẩn trương đôn đốc các xã còn lại (Phước Sơn, Phước Quang, thị trấn Tuy Phước và Diêu Trì) xây dựng, phê duyệt phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2014. Tập trung gia cố những đoạn đê, kè xung yếu, xây dựng kiên cố hóa kênh mương đảm bảo công tác phòng chống thiên tai năm 2014.

+ Tiếp tục rà soát lại 19 tiêu chí, tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí còn lại để đạt chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới đối với 04 xã giai đoạn 2011-2015.

+ Tăng cường công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản, nhất là công tác phòng, chống nạn sử dụng xung điện, xiết máy, lưới lồng trong khai thác thủy sản trên đầm Thị Nại và các ao, hồ, sông trên địa bàn huyện.

+ Phối hợp với Sở NN&PTNT, các cơ quan, đơn vị liên quan và các địa phương tập trung xử lý dứt điểm những trường hợp quây lưới, đắp bờ nuôi thủy sản trái phép trong Khu sinh thái Cồn Chim-đầm Thị Nại thuộc xã Phước Sơn và Phước Hòa.

+ Chủ trì, phối hợp với Trưởng phòng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện và các địa phương rà soát, kiểm tra xử lý, khắc phục những tồn tại trong việc cho đấu giá trái quy định trên diện tích 14,5 ha khu neo đậu tàu thuyền ở Phước Hòa và một số hồ khai hoang đã mãn hạn, hồ hết thời gian đấu giá để đề xuất UBND huyện chỉ đạo.

- Giao Trưởng phòng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện

+ Tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn, phối hợp với các địa phương lập thủ tục trình đề nghị UBND huyện thu hồi đất và giao đất để thực hiện các dự án: Nâng cấp, mở rộng QL 1A, ĐT 640 và các dự án trên địa bàn huyện.

+ Chỉ đạo Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện: Phối hợp với UBND các xã, thị trấn rà soát, chỉnh lý biến động đất đai đối với các trường hợp đã thu hồi đất. Tiếp tục phối hợp, giao giấy chứng nhận QSD đất còn tồn cho nhân dân.

+ Tiếp tục đôn đốc các xã, thị trấn đẩy nhanh tiến độ đấu giá QSD đất ở; tăng cường đôn đốc đơn vị tư vấn lập kế hoạch QSD đất năm 2015 của các địa phương, tổng hợp, báo cáo cho UBND huyện để trình UBND tỉnh theo đúng kế hoạch đề ra.

+ Tham mưu UBND huyện Kế hoạch về kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 trên địa bàn huyện theo tinh thần Chỉ thị số 19/CT-UBND ngày 10/9/2014 của UBND tỉnh.

+ Chủ trì, phối hợp với Trung tâm phát triển quỹ đất, Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện và các địa phương soát xét toàn bộ việc sử dụng đất cho các dự án đầu tư trong năm 2014 và kế hoạch sử dụng đất để thực hiện đầu tư phát triển năm 2015 (kể cả ở các xã, thị trấn), tổng hợp báo cáo cụ thể cho UBND huyện để trình UBND tỉnh.

+ Chủ trì, phối hợp với phòng Kinh tế và Hạ tầng và UBND thị trấn Diêu Trì kiểm tra, đề xuất xử lý đối với việc một số cá nhân lấn chiếm đất cát nhà ở Ga Diêu Trì.

2. Lĩnh vực công nghiệp, xây dựng, tài chính, giải phóng mặt bằng

- Giao Trưởng phòng Phòng Kinh tế và Hạ tầng

+ Chủ trì, phối hợp với Giám đốc trung tâm phát triển quỹ đất huyện và các cơ quan liên quan làm việc với Công ty cổ phần gạch Tuy nên xử lý dứt điểm việc di dời hệ thống điện 35KVA của Công ty nằm trong phạm vi đất quy hoạch xây dựng khu tái định cư Phước Lộc.

+ Hướng dẫn, đôn đốc các địa phương khẩn trương hoàn thành công tác lập bộ, tổ chức thu phí sử dụng đường bộ theo chỉ đạo của Chính phủ và UBND tỉnh (*lưu ý các xã, thị trấn: Phước Quang, Phước Thành, thị trấn Tuy Phước, thị trấn Diêu Trì*) và đề xuất UBND huyện xử lý giải quyết 2 HTX vận tải 1/5, 19/5.

+ Khẩn trương tham mưu cho UBND huyện phương án quản lý, đấu thầu các lô ki ốt chợ Phước Sơn mới **trước ngày 15/10/2014** và phương án di dời chợ Diêu Trì cũ sang chợ Diêu Trì mới **trước ngày 30/10/2014**.

- Giao Giám đốc Ban Quản lý dự án huyện

+ Đôn đốc đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình thủy lợi để đảm bảo vượt lũ năm 2014, các công trình trọng điểm thuộc danh mục, kế hoạch vốn được giao đầu năm như: Nâng cấp, mở rộng tuyến ĐT640 (đoạn từ ngã 3 QL1A đến cuối thị trấn Tuy Phước), các khu tái định cư thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng QL1A đoạn qua huyện Tuy Phước, dự án đường vành đai Đông Bắc thị trấn Tuy Phước và tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công để đưa công trình chợ Diêu Trì mới vào sử dụng trước Tết Nguyên đán 2015.

+ Hoàn chỉnh hồ sơ hoàn công và tham mưu cho UBND huyện bàn giao đưa vào sử dụng các công trình đã hoàn thành: Duy tu, sửa chữa cơ sở hạ tầng Cụm công nghiệp Phước An, Hệ thống thu gom và trạm xử lý nước thải CCN Phước An, Đê biển hạ lưu đập Nha Phu (giai đoạn 1), Nâng cấp tuyến đường ĐT636B (đoạn từ cầu Vạn đến trường THPT số 2 Tuy Phước), Chợ Phước Sơn, Bê tông kênh mương từ N21 – cống cây Bàng (Phước Nghĩa).

+ Phối hợp Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện rà soát, xử lý các tồn tại liên quan đến công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, xúc tiến triển khai thi công các nội dung công việc còn lại của dự án: Di dân dân vùng ngập lũ triều cường Huỳnh Giản, Phước Hòa.

- Giao Trung tâm phát triển quỹ đất

+ Tiến hành lập sơ đồ phân lô, xây dựng quy chế đấu giá QSD đất khu dân cư xung quanh chợ Diêu Trì mới, khu dân cư trước nhà máy xi măng Diêu Trì, khu dân cư chợ Phước Sơn (cũ), ... trình UBND huyện phê duyệt, tổ chức thực hiện.

+ Phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý dự án huyện tập trung công tác xác định giá trị thiệt hại, lập phương án bồi thường GPMB đối với các công trình, dự án trên địa bàn trình UBND huyện phê duyệt.

- Giao Trưởng phòng Phòng Tài chính – Kế hoạch

+ Tập trung rà soát, chuẩn bị đánh giá tổng kết Kế hoạch của UBND huyện thực hiện Kế hoạch của Huyện ủy về “Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ Công nghiệp hoá- hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn” giai đoạn 2011-2015.

+ Chủ trì phối hợp với Chi cục Thống kê và các ngành có liên quan tập trung đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội giai đoạn 2011-2015; lập Kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2016-2020 theo tinh thần Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 29/8/2014 của UBND tỉnh; đồng thời, xác định mục tiêu, chỉ tiêu và một số định hướng để xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020 theo tinh thần Chỉ thị số 18/CT-UBND ngày 08/9/2014 của UBND tỉnh, **thời gian hoàn thành trước 30/10/2014.**

+ Tập trung quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản đối với các công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng do UBND huyện làm chủ đầu tư; đôn đốc, hướng dẫn quyết toán vốn các công trình do các địa phương làm chủ đầu tư.

3. Lĩnh vực văn hóa – xã hội và nội chính:

- Giao Trưởng phòng Phòng Văn hóa và Thông tin

+ Tập trung rà soát, chuẩn bị đánh giá tổng kết Kế hoạch tiếp tục thực hiện Đề án 02 của Huyện ủy về củng cố hệ thống truyền thanh cơ sở giai đoạn 2013-2015.

+ Khẩn trương làm việc với bên tác giả tập trung đẩy nhanh tiến độ biên soạn tập sách “Tuy Phước- Lịch sử và văn hóa” đảm bảo đúng tiến độ, thời gian **hoàn thành trước tháng 3/2015.** Tham mưu xây dựng dự thảo kịch bản tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng huyện Tuy Phước.

+ Phối hợp với các ngành hoàn tất thủ tục để triển khai thi công công trình: Nâng cấp, mở rộng chùa Bà (Phước Quang) và Nhà Văn chỉ huyện Tuy Phước.

- Giao Trưởng đài Đài Truyền thanh huyện: Phối hợp với các ngành và địa phương xây dựng phóng sự truyền hình phản ánh kết quả về kinh tế- xã hội của huyện trong nhiệm kỳ 2010-2015 **hoàn thành trong tháng 3/2015.**

- Giao Trưởng phòng Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội

+ Tập trung rà soát, chuẩn bị đánh giá tổng kết Kế hoạch của UBND huyện thực hiện Chương trình hành động số 05 của Huyện ủy (khóa XIX) về “Giảm nghèo, giải quyết việc làm” giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020.

+ Phối hợp với Ủy ban MTTQVN huyện và các ngành có liên quan đề xuất hỗ trợ 06 hộ nghèo còn nhà ở đơn sơ, tạm bợ để hoàn thành Chương trình xóa nhà ở tạm cho hộ nghèo từ nguồn Quỹ “Vi người nghèo” của huyện theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy.

- Giao Trưởng phòng Phòng Nội vụ

Phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường hoàn thành củng cố bộ máy lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường và lãnh đạo Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện.

- Giao Trưởng Công an huyện: Tập trung rà soát, chuẩn bị đánh giá tổng kết Kế hoạch của UBND huyện thực hiện Chương trình hành động số 01 của Huyện ủy về “công tác đảm bảo giữ vững an ninh, trật tự trong tình hình mới”.

- Một số tồn tại trong lĩnh vực khiếu nại, tố cáo

+ Giao Thanh tra, Phòng TN&MT, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện giải quyết dứt điểm các vụ khiếu nại tố cáo có tính chất phức tạp, kéo dài trên địa bàn mà chủ tịch UBND huyện đã chỉ đạo tại Thông báo số 143/TB-UBND ngày 03/9/2014 và các vụ việc phát sinh.

+ Giao Tổ công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án: Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A đoạn qua huyện Tuy Phước tập trung rà soát, tham mưu UBND huyện giải quyết dứt điểm các vụ khiếu nại tố cáo liên quan đến công tác bồi thường giải phóng mặt bằng của dự án.

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung kết luận trên, thường xuyên báo cáo kết quả thực hiện cho Chủ tịch UBND huyện theo dõi, chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- TT. HU, TT.HĐND huyện;(thay b/c)
- CT, các PCT.UBND huyện; (chỉ đạo)
- Mặt trận, các đoàn thể;
- Các phòng, ban huyện;
- UBND các xã, TT;
- LĐVP, CVVP;
- Lưu: VT. T.45b



Phan Văn Khiêm